



ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ ได้เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต ๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วนและผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ คน ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่เข้าสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
๑	นาย	สมเจตน์	พ่วงฟู
๒	นาย	ยลกร	แพค์กดี

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเพื่อคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ เลขที่ ๙๑/๑ อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น ๒ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ่ม อำเภอมะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรือปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ

๖๐ ของคะแนนทั้งหมด

/การประกาศ...

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต ๘ <https://www.facebook.com/PACC๘> ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจโท



(สุพจน์ คงนาลิก)

นักสืบสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ